

สรุปผลการประชุม  
คณะอนุกรรมการการศึกษาถ้ำกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค  
ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๕๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมกรรมการ CB 406 ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาถ้ำกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาศึกษากรณีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาล และหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากการพิจารณายังไม่เสร็จสิ้น และยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ เป็นไปด้วยความรอบคอบ ได้รับทราบข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ โดยเชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ในการ ขอบจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองฮาลาล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายฮาลาล โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรายได้ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาจากการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าอบรมต่าง ๆ และค่าเครื่องหมายรับรองการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล มีจำนวนเงินประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท รายได้กระจายไปยังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน ๔๐ จังหวัด ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เฉพาะกรณีจังหวัดนั้นไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตั้งอยู่ นอกจากนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล จะกระทำ ภายหลังที่ผู้ประกอบการได้ผลิตสินค้าและสินค้าทุกชิ้นได้กำหนดราคาไว้แต่เดิมแล้ว รวมทั้งหลังจาก ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองราคาสินค้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น นอกจากนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับ ประเภทรายการสินค้าที่ขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง และค่าธรรมเนียมแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้กำกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งแจ้งว่า กระทรวงต่างประเทศมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาล เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยมีการประสานความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สินค้าฮาลาลมีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังดำเนินการแสวงหาโอกาสในการหาตลาดต่างประเทศ และรักษาตลาดเดิม ตลอดจนการเพิ่มความสามารภและความเชื่อมั่นในการแข่งขันสินค้าในกลุ่มตลาดเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานฮาลาลในตลาดเป้าหมาย

ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งแจ้งว่า หลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองจะมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม คือ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง และต้องแสดงได้ว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ในข้อบังคับนั้น โดยนายทะเบียนจะพิจารณาถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการรับรองสินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนประกอบด้วย ในการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ขอจดทะเบียนไว้ทั้งหมดจำนวน ๑๒ คำขอ โดยมีประเภทสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำเปล่าเนื้อไก่ และผลไม้กระป๋อง เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจะใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลได้ ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย

#### มติที่ประชุม

คณะกรรมการจะนำข้อมูล ข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมประเด็นศึกษา และสรุปประเด็นปัญหา รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

นายคมสันต์ สุวรรณ  
นิติกรชำนาญการพิเศษ  
ผู้สรุปผลการประชุม

นายปริพันธ์ โตดิเทพย์  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค  
ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม